



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ที่ ๑๗/๒๕๖๕

เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๔๐ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใดๆ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องของการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตามที่มอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงินและการคลัง นโยบาย ให้เสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ทราบก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจจากนายกองัดการบริหการส่วนตำบลลำพูน ให้รองนายกองัดการบริหการส่วนตำบลลำพูนปฏิบัติราชการแทน
 แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหการส่วนตำบลลำพูน ที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
 ของ นายนิยม สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง รองนายกองัดการบริหการส่วนตำบลลำพูน ลำดับที่ ๑

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการ แทน	หมายเหตุ
๑	ออกคำสั่งการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการสั่งการให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติราชการใน วันหยุดและนอกเวลาราชการ ในด้าน ให้บริการประชาชน	
๒	การเร่งรัดการชำระภาษี	พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการเร่งเตือน เร่งรัดการชำระ ภาษีประเภทต่างๆ ในกรณีพ้นกำหนด ระยะเวลาการชำระ	
๓	ให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีมีความจำเป็น เร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน	พรบ.สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการสั่งการ อนุมัติในด้านให้ ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีจำเป็น เร่งด่วน	

บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจจากนายกองการบริหารส่วนตำบลลำพูน ให้รองนายกองการบริหารส่วนตำบลลำพูนปฏิบัติราชการแทน
แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ของ นายสมจิตร พัฒสังวาล ตำแหน่ง รองนายกองการบริหารส่วนตำบลลำพูน ลำดับที่ ๒

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการ แทน	หมายเหตุ
๑	การโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไปไม่เกี่ยวกับ งานนโยบายและด้านการเงิน	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการรายงาน ต่างๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและ การเงิน	
๒	หนังสือรับรอง	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการรับรองหนังสือ ประเภท ต่างๆ	